

Số: 91 -BC/TĐTN-TNNT

Bến Tre, ngày 31 tháng 5 năm 2018

**BÁO CÁO****Kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng  
Tháng Công nhân năm 2018**  
-----

Thực hiện Kế hoạch số: 33-KH/TWĐTN-CNĐT, ngày 02/4/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “*Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2018*”; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2018, cụ thể như sau:

**I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch số: 36-KH/TĐTN-TNNT, ngày 20/4/2018 về việc “*Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2018*”, phối hợp với Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn xây dựng Kế hoạch phối hợp số: 09-KHPH/TĐTN-CTCPGSG, ngày 11/4/2018 về việc tổ chức chương trình “*Chung tay sống sạch - Góp xanh*” năm 2018. Đồng thời chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt đến 100% Đoàn các cấp thực hiện.

Sau khi tiếp thu sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn đã cụ thể hóa bằng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị để chỉ đạo cho các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện. Đồng thời, từng lúc theo dõi hướng dẫn hỗ trợ các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện đạt theo yêu cầu đề ra.

**II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC**

Đoàn các cấp trong tỉnh tổ chức tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân các nội dung hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2018 bằng nhiều hình thức như: thông qua các buổi sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội, Câu lạc bộ, Đội, Nhóm; trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa, đài phát thanh, mạng xã hội, website tuoitrexudua; tích cực đưa tin, bài viết tuyên truyền; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; phát tờ rơi, tờ bướm, thực hiện việc treo băng rôn, khẩu hiệu trước trụ sở cơ quan làm việc, nơi công cộng, tuyến đường chính nhằm phát động đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2018 bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Kết quả, đã phát được 500 tờ rơi, treo 30 băng rôn, tuyên truyền được 322 cuộc với 6.445 lượt đoàn viên, thanh niên công nhân tham gia.

Đoàn các cấp trong tỉnh phối hợp tuyên truyền nội dung, mục đích, ý nghĩa Tháng Công nhân; tổ chức tư vấn tư vấn pháp luật, cung cấp các thông tin về tuyển dụng lao động, việc làm và xuất khẩu lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,... được 115 cuộc với 2.228 đoàn viên, thanh niên công nhân tham gia.



### III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

#### 1. Cấp tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre phối hợp tổ chức Chương trình “*Chung tay Sống sạch - Góp xanh*” năm 2018 tại Văn phòng hỗ trợ thanh niên công nhân Cho và Nhận - Khu Công nghiệp Giao Long với sự tham gia của 500 đoàn viên, thanh niên công nhân. Tại chương trình, Ban Tổ chức trao tặng 60 phần quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 30 triệu đồng; Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng đã vận động tặng 02 căn nhà tình thương trị giá 80 triệu đồng cho 02 hộ gia đình nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Song song trong chương trình là hoạt động Cho và Nhận, Ban tổ chức đã trao tặng quần áo cũ, sách vở, dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm và các vật dụng cần thiết khác cho thanh niên công nhân. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm tiếp tục đồng hành, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân, tạo ra không khí thi đua sản xuất, sáng tạo trong lao động, giúp người lao động gắn bó với doanh nghiệp. Đồng thời, tuyên truyền vận động thanh niên công nhân sử dụng các sản phẩm tái chế, cùng chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức Ngày hội “*Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng*” tỉnh Bến Tre lần thứ V, năm 2018 với sự tham gia của 200 đoàn viên, hội viên, thanh niên, 30 Thầy thuốc trẻ và 500 bà con nhân dân xã Thới Thạnh, Tân Phong huyện Thạnh Phú. Ngày hội gồm các hoạt động: tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, ngư dân nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có con là thanh niên công nhân; tặng 500 quyển tập cho các em học sinh trường THCS Thới Thạnh; tổ chức Ngày hội rửa tay bằng xà phòng phòng chống dịch bệnh cho 700 em học sinh tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn xã; phối hợp tổ chức tập huấn các phương pháp sơ cấp cứu cơ bản cho 215 giáo viên và tư vấn dinh dưỡng cho cha mẹ học sinh tại các trường mầm non, tiểu học; tập huấn sơ cấp cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông cho Đội hình tình nguyện sơ cấp cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông.

#### 2. Cấp huyện, thành phố

Các cơ sở Đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao thể lực, sức khỏe cho thanh niên công nhân, tổ chức các trò chơi dân gian, gian hàng ẩm thực,... kết quả tổ chức được 21 cuộc với hơn 750 lượt người tham dự.

Phối hợp tổ chức thăm và tặng 61 phần quà, 120 kg gạo cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, 32 phần quà cho học sinh là con của thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn gồm tập sách, quần áo, bánh kẹo,... ở Khu Công nghiệp Giao Long, Khu Công nghiệp An Hiệp và các khu tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn với tổng kinh phí 31 triệu đồng.



Đoàn các cấp tổ chức Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.230 lượt người, khám sàng lọc bệnh mãn tính cho 200 lượt người, hiến 514 đơn vị máu, tư vấn sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho 1.320 lượt người, tập huấn sơ cấp cứu cho 1.002 lượt người, tập huấn rửa tay bằng xà phòng cho 2.650 lượt người, ra mắt 09 đội hình tiếp sức người bệnh.

Ngoài ra, còn tổ chức tuyên dương 09 gương thanh niên công nhân sáng tạo trong lao động sản xuất để giáo dục và nhân rộng nhiều gương thanh niên sáng tạo trong thời gian tới.

#### **IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ**

##### **1. Mặt được**

Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ nhiệt tình của các ban, ngành, đoàn thể cũng như sự đồng thuận của nhân dân trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2018.

- Các cơ sở Đoàn linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng, đã tập hợp và thu hút được đoàn viên, thanh niên công nhân tham gia với nhiều hình thức đa dạng phong phú, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên công nhân về ý nghĩa của các hoạt động này.

##### **2. Hạn chế**

Một số địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động còn đơn điệu, chưa có sự sáng tạo; lực lượng đoàn viên và thanh niên công nhân tham dự chưa nhiều.

Việc phối hợp với chính quyền các cấp, chủ doanh nghiệp tổ chức đối thoại với thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp FDI còn nhiều hạn chế, khó thực hiện.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo các cấp lãnh đạo theo dõi, tổng hợp.

##### **Nơi nhận:**

- Ban TNCN&ĐT TW Đoàn;
- TT. Tỉnh đoàn;
- Ban TNNT, CN&ĐT Tỉnh đoàn;
- Lưu VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN**  
**PHÓ BÍ THƯ**



**Nguyễn Phúc Linh**

